



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร.๓๐๐๐

ที่ อว ๐๖๕๕.๐๘/ ๖๓๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง นำส่งประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายส่งเสริม  
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน

เรียน หัวหน้าสาขา

ตามที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้กำหนดสาระสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการประกาศนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอส่งประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ

(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



ประกาศคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง นโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อเร่งพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน

ตามที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กำหนดสาระที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจ โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยสู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนักปฏิบัติสมรรถนะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ดังนี้

**“คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน  
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”**

ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของผู้เรียน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเป็นวิศวกรและนักเทคโนโลยีนักปฏิบัติ ฐานความเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศ ดังนี้


1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
2. สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไปประยุกต์สร้างผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ การอบรม การประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ เพื่อเปิดพื้นที่ความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ในรูปแบบธุรกิจ

/3. สร้างเครือข่าย...

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการดำเนินการ และผลักดันในการการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษา ให้มีความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์